

Source :

เทลินิวส์

Date :

8 เม.ย. 2559 Page :

3

No :

ปรเทพ - วสันต์นั่งชูแปอร์บอร์ดกสพช.

3 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่รัฐสภา ที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธาน ได้ลงคะแนนลับเลือกนายปรเทพ สุจริตกุล เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ชูแปอร์บอร์ดกสพช.) ด้านกิจการกระจายเสียง ด้วยคะแนน 115 เสียง และเลือกนายวสันต์ ภัยหลิกี้ เป็นกรรมการฯด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยคะแนน 102 เสียง ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดยเป็นการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งฯ 4 คน ประกอบด้วย กรรมการฯด้านกิจการกระจายเสียง 2 คน คือนายปรเทพ และนายชินวัชร สุรัสวดี กรรมการฯด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพประชาชน 2 คน ประกอบด้วย นายวสันต์, พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้อินดา

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินนัดแรก เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร ที่ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 โดยมีกรรมการเข้าร่วม 6 คน เช่น นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นายปิยะ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปิยะ ประติงทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมมีมติ

เลือกประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการสรรหา พร้อมกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้ารับ การคัดเลือกและสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน วัน ที่ 8-20 เม.ย. 59 ก่อนจะคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันที่ 3 พ.ค.ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่อาคารรัฐสภา 2 ถนนอุทองใน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.senate.go.th

Source : มติชนสุดสัปดาห์

Date : 8 เม.ย. 2559

Page :

7

No: 59163038

■ จำคุก 12 ปี นักธุรกิจทำรีสอร์ท แอบอ้างเบี่ยงสูงออกโฉนด “ปากช่อง”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก นายบุญธรรม หรือปาซัน บุญเทพประทาน อายุ 66 ปี กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท บ้านชุมทอง จำกัด และบริษัท เขาใหญ่ เมเวอร์รี่ส์ลีส จำกัด 12 ปี ฐาน หมิ่นสถาบันเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

คดีนี้สืบเนื่องจาก ระหว่างปี 2550-2551 ที่ดินบริเวณเขาหนองเขื่อน ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา สูงชัน บางส่วนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินที่ทางฝ่ายทหารมีหนังสือขอใช้ พื้นที่เมื่อปี 2534 และบางส่วนเป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน แห่งชาติกันไว้เป็นพื้นที่ทดแทนพื้นที่ต้นน้ำ ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ แต่ต่อมานายบุญธรรม กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทบ้านชุมทอง และบริษัทเขาใหญ่ฯ ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและ ค่าขายที่ดิน มีความประสงค์จะนำที่ดินบริเวณดังกล่าวมาขอออกโฉนด เพื่อจัดสรรขายให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินไปปลูกบ้านพักตากอากาศในราคา สูง โดยร่วมมือกับ นายเสฏฐวุฒิ หรือตัก เพ็งดิษฐ์ ที่เป็นนายหน้าค้า ที่ดิน ไปดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว เนื้อที่หลายร้อย ไร่ โดยนายบุญธรรมพบกับนายเสฏฐวุฒิ มีถ้อยคำบางตอนอ้างว่ามี ความสนิทสนมกับ พล.ต.ท.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ อดีต รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. มีศักดิ์เป็นน้าอดีต หม่อมศรีรัศมิ์ ถ้อยคำนั้นเป็นการแอบอ้าง จาบจ้วง ล้วงเกิน ทำให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันเบื้องสูง

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยมีความผิดจริง พิจารณาลงโทษ 2 กระหนง กระหนงละ 8 ปี รวม 16 ปี แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ให้ลดโทษเหลือ 12 ปี ส่วน นายเสฏฐวุฒิ หรือตัก เพ็งดิษฐ์ อายุ 52 ปี อาชีพนายหน้าค้าที่ดิน เป็นน้องชาย นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น ให้การรับสารภาพ ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้ จำคุก 2 ปี 6 เดือน

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 8 เม.ย. 2559 Page :

16, 13

No :

‘แม่ประนอม’เล็ง ยอมความที่ศาล ปมคืนทรัพย์สิน

“ปนัดดา”ระบุมรดกหน้าที่ก้าวใจ “แม่ประนอม-ลูกสาว” ปลอบให้คนในครอบครัวคุยกันเอง ขณะที่หมายแม่ประนอม เผยยังรอเซ็นหนังสือคืนทรัพย์สินจาก “ศิริพร” ลูกสาวคนโต ยันต้องเซ็นยินยอมที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 11 เม.ย.นี้ เพื่อให้มีสภาพบังคับใช้กฎหมาย

ความคืบหน้ากรณี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแย้งในครอบครัวแก้วพริกเผา แม่ประนอม ระหว่างนางประนอมแดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม กับนางศิริพรแดงสุภา ลูกสาวคนโต ที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมที่จะยุติปัญหาทั้งหมด โดยหนายความของนางศิริพร ยังยืนยันว่าอยู่ระหว่างการทำหนังสือข้อตกลงยอมความกันนั้น

16 อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16
: แม่ประนอม

วานนี้ (7 เม.ย.) ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ชาวนางประนอมกับลูกสาว จะเซ็นชื่อคืนสมบัติต่อหน้าตานั้น ไม่เป็นความจริงและไม่ทราบเรื่อง โดยถือว่าหมดหน้าที่เรื่องนี้แล้ว ต่อจากนั้นก็ให้เป็นเรื่องของครอบครัวจะดีกว่า ส่วนการร่างสัญญาข้อตกลงนั้นเป็นเรื่องของทิมกฎหมาย ทั้งสองฝ่ายที่จะพูดคุยตกลงกัน ตนไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่อาจจะมีการขอคำปรึกษาจากตบ้งว่าร่างสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามที่พูดคุยก่อนหน้านั้นหรือไม่อย่างไรเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ส่วนเรื่องรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะคืนให้กันนั้นไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของแม่ลูกคุยกัน

“เท่าที่ทราบวันที่ 11 เม.ย.นี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะพบกันและน่าจะได้ข้อยุติ”

เมื่อถามอีกว่า จะไปเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาของทั้งสองฝ่ายหรือไม่ ม.ล.ปนัดดาตอบว่า “คงไม่ไป เพราะเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติ ทั้ง 2 ฝ่าย เราเป็นคนนอก เขาอุตสาห์ไว้ใจเรา เราก็ทำได้เพียงแค่นี้ในกรอบที่มีเท่านั้น”

ด้าน นายพิสิทธิ์ ชูดีพรพงษ์ชัย หนายความของนางประนอม เปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของนางศิริพร ยังไม่ได้ติดต่อมา จึงยังไม่มีกรณีนัดหมายเกิดขึ้น ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อมีการหารือหรือรอบแล้ว ตกลงยอมไกลเกลี่ย ขั้นตอนต่อไปคือต้องไปจับที่ศาล ซึ่งอยู่ระหว่างการรอให้นางศิริพร โอนทรัพย์สิน ถ้าทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ในทางคดีก็ไม่มีปัญหาพร้อมที่จะถอนฟ้อง

ส่วนที่มีข่าวว่า ม.ล.ปนัดดา จะเป็นคนร่างหนังสือและส่งให้นางประนอมและนางศิริพร ลงนามในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินนั้น ก็แปลกใจว่าข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะยังไม่เคยได้นัดหมายกัน โอกาสเป็นไปได้ในตอนนี้คือการเซ็นยินยอมที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องไปขึ้นศาลเรื่องเพิกถอนนิติกรรมถือกรรมสิทธิ์แทน โอนคืนทรัพย์สินต่างๆ รวมมูลค่า 561,950,000 บาท ที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน นัดได้ส่วนคำร้องในวันที่ 11 เม.ย.นี้ จะถึงนี้ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายสามารถทำหนังสือและเซ็นยินยอมความกันที่ศาลได้เลย เพราะมีนัดที่ศาลอยู่แล้ว ถือเป็นกรณีที่ทำสัญญายินยอมที่ศาล เพื่อต้องการจบคดีเพราะศาลจะมีสภาพบังคับใช้กฎหมาย

“ถ้าตกลงกันข้างนอกจะไม่ผูกพันศาล ศาลบังคับให้ไม่ได้ การทำยอมความก็ต้องมาทำยอมกันที่ศาลทุกคดี เพราะการจบคดีมีรายละเอียดในด้านกฎหมายเยอะ ถ้ามาเซ็นที่ศาลจะดีกว่าเพื่อให้มีสภาพบังคับ แต่ถ้าไปตกลงข้างนอก หรือไปเซ็นต่อหน้า ม.ล.ปนัดดา จะไม่มีสภาพบังคับ หากมีปัญหาที่ต้องไปฟ้องร้องกันใหม่ คดีก็จะไม่จบแต่อยู่ที่ทางเขาว่า เขาพร้อมจะเซ็นหรือไม่” นายพิสิทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในร่างหนังสือสัญญา นางศิริพรต้องโอนคืนหุ้น บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด จำนวน 1,8000 หุ้น คืนที่ดินโรงงานเก่า เนื้อที่กว่า 2 ไร่ ที่ตั้งอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจ คืนที่ดินที่ 9 แปลง ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม คืนบ้านพร้อมที่ดิน 1 ไร่ ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และต้องจ่ายเงินเดือนนางประนอมเดือนละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามที่นางประนอมเรียกร้อง